



ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 12 กันยายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22514

หน้า: 14(บน)

Col.Inch: 31.89 Ad Value: 35,079

PRValue (x3): 105,237

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ค้าน ผอ.ใหม่พฤติกรรมไม่เหมาะสม

ค้าน ผอ.ใหม่พฤติกรรมไม่เหมาะสม

จากกรณี น.ส.อ้อมอารีย์ แข็งฤทธิ์ อายุ 32 ปี หรือครูอ้อม ครูชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนวัดวงเดือน ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท โพสต์ข้อความหลังถูกมือมีดปาเลียดสดหน้าห้องเรียน ก่อนเข้าแจ้งความคาตมาจากรื่องอาหารกลางวันที่เคยร้องเรียนไปว่าไม่ได้คุณภาพ จนถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการชั่วคราว สพ. ชัยนาท ระหว่างการสอบสวนแต่ได้รับการย้ายกลับมาและมีการย้าย ผอ.ร.ร. ไปช่วยราชการแทน ขณะที่ ป.ป.ท. ส่งทีมสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลเส้นทางงบประมาณ เช็กข้อมูลย้อนหลัง 5-6 ปี คาดว่าในเดือนหน้าจะสรุปชี้มูลได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความลับหน้า เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายถนอม ศรีศักดิ์ดา นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.วัดวงเดือน พร้อมด้วยนางมณฑา อ่อนสละ ผอ.ร.ร.วัดสระคู ถูกแต่งตั้งให้ช่วยดูแลและบริหาร ร.ร.วัดวงเดือนชั่วคราว พระครูประติศฐ์ชยากร เจ้าอาวาสวัดวงเดือนเรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ภายหลังการประชุม นายถนอมเปิดเผยว่า มติที่ประชุมและผู้ปกครองไม่ยอมรับ น.ส.นุชรินทร์ วันทอง ผอ.ร.ร.วัดทองนพคุณ ยื่นเรื่องมาทำหน้าที่ ผอ.ร.ร.วัดวงเดือน เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม จะให้นางอารีย์ พันธ์ศรี รักษาการ ผอ.ร.ร.วัดวงเดือน ทำหน้าที่ไปก่อนถึงแม้จะมีการยื่นหนังสือลาออกไปแล้ว จะมีผลบังคับใช้วันที่ 2 ต.ค.62 จากนั้นจะแต่งตั้งนาง อัมพรพันธ์ ทองมี อาจารย์ที่มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่

รักษาการต่อ จนกว่าจะมี ผอ.คนใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่ น.ส.สุทัชชา สดเสมอ อายุ 35 ปี ตัวแทนผู้ปกครองเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ปกครองมาช่วยกันทำอาหารกลางวันให้เด็กผลตอบรับออกมาดี เปิดเทอมหน้าจะมีแม่ครัวใหม่มาแล้วเด็กบอกว่ากินดี อยู่ดีอาหารอร่อยทุกวัน หากครูที่จะย้ายมาที่นี่ไม่ต้องกังวลเพราะผู้ปกครองน่ารักทุกคน หากเป็นคนดีเข้าหาพวกเรา พวกเราก็ยินดีต้อนรับทุกคน ส่วนที่ชาวบ้านไม่ชอบ ผอ.คนที่จะมาใหม่นั้นเพราะได้ข่าวมาว่า ถูกย้ายมาแล้ว 2 โรงเรียน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ยอมได้คนนี้มาบริหารอยากได้คนที่มีความเข้ากับชุมชนได้และที่สำคัญต้องสามารถสอนนักเรียนได้ ไม่ใช่แค่จะมาบริหารอย่างเดียว.



ร่วมหารือ นายถนอม ศรีศักดิ์ดา นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ประชุมหารือคณะกรรมการ ร.ร.วัดวงเดือนเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผอ. โรงเรียนคนใหม่แต่มติที่ประชุมไม่ยอมรับอ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม.